
ประกาศสภาองคก์ารบริหารสว่นตำบลไพบลูย์ 
เร่ือง รายงานการประ'ชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล'โพ'!5)ลย ์

สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำจ  พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ ข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ดำเนินการปิดประกาศรายงานการประขุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง 
แล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประขาซนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส ่วนตำบลไพบูลย ์ ได ้ประขุมสภาสมัยวิสาม ัญ สมัยที่ ๔ ประจำป  ี
พ.ศ. ๒๔๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ๙  -  ๓๐ กับยายบ ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศรายงานการประขุม 
สภาองค์การบรีหารส่วนตำบลไพบูลย์ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ๓ ตลาคม พ.ศ, ๒๔๖๔

(นายสุรเดซ พุ่มจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์



บันทึกรายงานการประขุมลภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 0 ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลาย หมายเหตุ
๑ นายสุรเดซ พุ่มจันทร์ ประธานสภา อบต.ไพบูลย์ พ
๒ นายสุนทร เช้ือซม รองประธานสภา อบต.ไพบูลย์ ^ พ '
๓ นายไพวัลย์ อาจสมัย ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ พ ะ '• f------------
<3L นายโกวิน พิมพาวัฒน์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓ (m~ W 7 ~
๕ นายบุญลอด ทองทับ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๔
๖ นายเที่ยง ไพรบึง ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ รพ )
๗ นางจรรยา เพตะเข้ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๗
๘ นายประสิทธิ้ ประจญ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๘
๙ นางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๙ —

๑๐ นายสมจิต สอ้อนรัมย์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐ /วั2
(5)(5) นายอธิวุฒิ เครือแก้ว ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๑
๑๒ นายนวน จันทำ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๒ พm
๑๓ นายประพัฒน่ ลอยเลื่อน ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๓ % ,
(9) นายส้มฤทธึ๋ โภคะซาติ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔ p .
๑๕ นายวุฒิไกร บุตรศรี ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๕ 0v>v>/.
๑๖ นายทิพย์ศร บุเงิน เลซาบุการสภา 

อบต.ไพบูลย์

\ ^ s=_ 
บุพร ะพ '

ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
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ผู้เข้าร่วม'ประชม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ J หมายเหตุ
๑ นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์
๒ นายปราณี ลอยเลื่อน รองนายก อบต.ไพบูลย์
๓ นายสุนทร ระเมิด รองนายก อบต.ไพบูลย์ e ^ ]
(ร1 นายสมัย วงค์พิลา เลขานุการนายก อบต.ไพบูลย์ > I
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายทิพย์ศรฯ 
เลขานุการสภาฯ

นายไพวัลย์ฯ 
ส.อบต.ม.๑

นายเที่ยงฯ 
ส.อบต.ม.๖

นายทิพย์ศรฯ 
เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งประกาศอำเภอนํ้าชุ่น เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๔๖๔
- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๔
- มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านไพวัลย์ อาจสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ นายไพวัลย์ 
อาจสมัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๑ ครับ ไม่ใข่ หมู่ท่ี ๖ ครับ ไม่ทราบว่าท่านเลขานุการ 
สภาฯ อ่านผิดหรือว่าบันทึกรายงานการประชุมไม,ถูกต้องครับ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระ 
อ่ืน  ๆ ขอแก้ไขจากถนนสายบ้านหนองโดน้อย หมู่ท่ี ๑๒ ไปบ้านนายเฉลียว ไพรบึง 
เป็น ถนนสายบ้านหนองโดน้อย หมู่ท่ี ๑๒ ไปนานายเฉลียว ไพรบึง ครับ
- รับทราบ

- มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม, เชิญครับ 
-ไม่มี
- รับรอง
เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑/๒๔๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๔๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๔๖ (๑)
- เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) 
ไปแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน น้ัน

เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางรายการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ -  
๒๔๗๐) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบีญหาและความต้องการของประซาขน 
และเพ่ือให้สามารถแก้ไขบีญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในบีจจุบัน อีกท้ัง 
ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/งบประมาณ...
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ท้องถ่ิน จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ขึ้นรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทำนสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ทุกท่านแล้ว ครับ
- โครงการท่ี ๑ เดิม เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง ม. ๓ -  นาทราย -  
บ้านอิสา'น  ๆ ม. ๒ เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง ม. ๓ -  นาทราย -  บ้านอิสานฯ 
ม. ๒ เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 
๓,๒๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ , ๒๕๖๗ , ๒๕๖๘ , ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐
- โครงการท่ี ๒ เติม เป็นโครงการก่อสร้างฝายขะลอน้ําห้วยลำซอม ม.๖ ต.ไพบูลย์ อ.,น้ํา'ขุ่น 
จ.อุบลฯ งบประมาณต้ังไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
เปล่ียนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างฝายซะลอน้ําลำห้วยยางบ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ ต.ไพบูลย์ 
อ.,นา'ขุ่น จ.อุบลฯ เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอนํ้าขบาด สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. 
ผนังข้างสูง ๓.๐๐ ม. กว้าง ๑๖.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน มฃ. ๒๕๒๗ งบประมาณ ต้ังไว้ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 ๒๕๖๗ 1 ๒๕๖๘ , ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐ 
ผมขอเรียนช้ีแจงเพ่ือให้สภาฯ ทราบและประกอบการพิจารณาเพียงเท่าน้ีครับ

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประขุม -ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประขุมให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ครับ

มติท่ีประขุม - องค์ประขุม ๑๔ คน
- เห็นขอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็น1ขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอบคุณครับ
๓.๒ ขออน ุม ัต ิก ัน เง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
ไว ้เบ ิกจ ่ายเหลื่อมป ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จำนวน ๑ โครงการ ด้งนี้

๑ )โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตากว่า ๖,๐๐0 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม‘ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา 
จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพัน 
บาทถ้วน) .

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ /นายทิพย์ศร...
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นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาต
ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังน้ีครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน มี ๒ กรณี ดังน้ี
- กรณีท่ี ๑ ข้อ ๕๗ ความว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อน 
ส้ินปี โดยส่ังซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหน้ีผูกพัน 
ไม่ทันส้ินปีให้ผู้บรืหารท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปอีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี
- กรณีท่ี ๒ ข้อ ๕๙ ความว่า กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยัง 
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเปีนจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี
- เหตุผลและความจำเปีนที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการจัดหารถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตากว่า ๖ ,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง 
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํ้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ 
๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท หลายประการ ดังนี้
๑) เน ื่องจากมีวงเงินงบประมาณที่ค ่อนช้างส ูง ซ่ึง ณ เด ือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังเข้าไม่เต็มจำนวนจึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวได้ และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ อบต.ได้รับเงินจัดสรร 
งบประมาณท ี่เพ ียงพอแล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จ ึงได้ 
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองคลัง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบ ูลย ์ได ้แต ่งต ั้งคณ ะกรรมการกำห น ดค ุณ ล ักษณ ะเฉพ าะและร ่างขอบ เขต 
(Terms of Reference : TOR) สำหรับโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกนํ้า ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ 
(e-biddin§) ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการๆ ดังกล่าวได้ดำเนินการ 
กำหนดคุณลักษณะและร่างขอบเขตฯ และนำเข้าสู่ระบบ e-GP โดยกำหนดการรับ 
ฟ ้งคำวิจารณ ์/แสดงความคิดเห ็นจากผู้ม ีอาซ ีพ ภายใน ๕ วัน ซึ่งผู้มีอาชีพได้ทำ 
หนังสือวิจารณ์ร่างขอบเขตฯ จำนวน ๒ บริษัท โดยให้คณะกรรมการฯ ทบทวน 
ค ุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการดังกล่าว และเน ื่องจากคณะกรรมการฯ ยังขาด 
ประสบการณ์จึงได้พิจารณาทบทวนและได้แสวงหาและสอบถามข้อมูลจากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อมาประกอบการกำหนดคุณลักษณะฯ ให้ถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และได้เสนอร่างขอบเขตงาน 
(TOR) และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขึ้นมาใหม่เพ ื่อเสนอขออนุม ัต ิต ่อผู้บริหาร 
และนำเข้าระบบ e-GP (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ผู้มีอาชีพได้แสดงความเห็นและประซา 
พิจารณ์ต่อไปอีก ๓ วัน ซึ่งวันนี้ยังอยู่ระหว่างห้วงการประซาพิจารณ์ ครับ 
๒) โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามห้วงปฏิทินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง) ไม,สามารถเบิกจ่ายไต้ทันห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกนํ้า องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ยังมีความจำเป็นต้องมีไว้บริการประซาซนในเขตพื้นที่และพื้นที่ 
ใกล้เคียง

/นายกองค์การ...
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ประธานสภาฯ

นายวุฒิไกรฯ 
ส.อบต. ม.๑๔

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
นายโกศลฯ 
นายก อบต.

นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงได้เสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติ 
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
แบบบรรทุกนํ้า จำนวน ๑ คัน ขอให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไปครับ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เซิญครับ
- เซิญ'ท่าน'วุฒิ'ไกร บุตรศรี สมาซิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔ เซิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีความคิดเห็นว่า 
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกนํ้า ถึงแม้ว่าจะใช้

งบประมาณที่สูง แตกมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้เพื่อบริการประขาซนครับ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เซิญครับ 
■ •ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการ 
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกนํ้า จำนวน ๑ คัน ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๓ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
๓.๓ ขอความเห็นขอบการใช้ที่ดิน ส.ปก.๔-๐๑ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด
- เซิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ขี้แจงรายละเอียด เชิญครับ
- ตามที่ นางกัลญาณิน แหวนเพชร และครอบครัว บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ท่ี ๖ บ้าน 
ไพบูลย์ ได้อุทิศที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร รวมพื้นท่ี 
จำนวน ๒ ไร่ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด (หลังใหม่) และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ได้ประสานขออนุญาตใช้ท ี่ด ินเพ ื่อกิจการสาธารณ ูปโภคและกิจการอื่น  ๆ ไปยัง 
สำนักงานปฏิรูปที่ด ินจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ปรากฏว่า สำนักงานปฏิรูปที่ด ิน 
จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ขอเห็นขอบต่อสภา 
ห ้องถ ิ่นก ่อนจ ึงจะสามารถดำเน ินการก ่อสร้างฯ ได้ จ ึงได ้เสนอญัตติต ่อสภาฯ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบครับ และขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาต
ขี้แจงเพิ่มเติมครับ ตามที่ท่านนายก อบต. ได้มอบหมายให้กองช่างไปประสานกับ 
สำนักปฏิรูปที่ดินในการขออนุญาตก่อสร้าง ศพด.โนนสว่าง สาขาหนองโด น้ัน ในการ 
ให้ใช้ที่ด ินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่นๆ การขออนุญาตทุกกิจการ 
จะต้องผ่านความเห็นของ อบต. และหากเป็นกิจการที่เห็นว่า อาจจะมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประซาซนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชุน 
ท้องถิ่นว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ประซาซน



7

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม

มติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายไพวัลย์ฯ 
ส.อบต.ม.๑ 
นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

ทั้งนี้ กิจการใดที่กฎหมายระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอื่น ก็จะต้อง 
ไต้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย จึงไต้เสนอญัตติต่อสภาฯ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ ดังนี้ ครับ
๑) ขอความเห็นขอบต่อสภาห้องถ่ินในการใฃ้ท่ีดิน ส.ปก.๔-๐๑ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด
๒)ขอความเห็นขอบต่อสภาห้องถิ่นในการรับรองว่าการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 

โนนสว่าง สาขาหนองโด จะไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
- ไม่มีผลกระทบทางเสียง เซ่นมีเสียงดัง
- ผลกระทบทางดิน เซ่น ดินเส่ือมโทรม พังทลาย
- ผลกระทบทางน้ํา เซ่น น้ําเสียหรือมีสารพิษเจือปน
- ผลกระทบทางอากาศ เซ่น ฝ่นละอองหรือกล่ิน

- ซึ่งทางคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราฃการได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าไม่มี 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในต้านต่าง  ๆ จึงนำเรียบเสนอมาเพื่อสภาฯ ให้ความเห็นขอบ 
ต่อไป ครับ
- ขอขอบคุณท่านนายก อบต. และท่านปลัด อบต. ท่ีซ้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมไต้ 
รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจรณาต่อไป ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการใข้ที่ดิน ส.ปก.๔-๐๑ เพ่ือก่อสร้าง 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นขอบ ๑๓ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
๓.๔ ขอความเห็นชอบและรับรองการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่าง 
สาขาหนองโด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ไม่มีผลกระทบทางเสียง เซ่นมีเสียงดัง
- ผลกระทบทางดิน เซ่น ดินเส่ือมโทรม พังทลาย
- ผลกระทบทางน้ํา เซ่น นํ้าเสียหรือมีสารพิษเจือปน
- ผลกระทบทางอากาศ เซ่น ฝ่นละอองหรือกล่ิน

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม,ครับ
- เชิญท่านไพวัลย์ อาจสมัย สมาชิสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมอยาก 
สอบถามว่าหากต้องการเปลี่ยนขื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้หรือไม่ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาต 
เรียนขี้แจงในขั้นตอนการเปลี่ยนขื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทราบดังนี้ครับ

๑) ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมซน และมติ 
ที่ต้องการ / ๒) ประชุม...
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ประธานสภาๆ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประ'ชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ 
บายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ขอความเห็นชอบ 
๓) ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น นำผลการประชาคมเสนอต่อผู้บริหาร 

อปท. เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น
๔) จัดทำประกาศเปลี่ยนซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความ 

เห็นชอบในการให้เปลี่ยนซื่อศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว
๔) รายงานการเปลี่ยนซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อำเภอหรือจังหวัดพร้อม 

เอกสารประกอบ รับรองสำเนาทุกฉบับ
๖) จังหวัดตรวจสอบเอกสารรายงานการเปลี่ยนซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แล้วรายงานให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
- ผมขอนำเรียนให้ทราบคร่าวๆ เพียงเท่านี้ครับ

- ผมขออนุญาตเสนอในนามสมาซิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๒ ครับ ในการก่อสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่นี้ ผมเกรงว่าหากถมดินปรับพื้นที่ไวไม่นาน แล้วดำเนินการ 
ก่อสร้างศูนย์ฯ จะเกิดปีญหาเรื่องดินทรุด บีญหาเรื่องนํ้าทิ้งและสิ่งปฏิกูล เกรงว่าจะ 
มีผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง ผมขอฝากคณะผู้บริหารกำชับกองช่างในการออกแบบ 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 
•ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบและรับรองการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด ว่าไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๓ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
เรื่องอื่นๆ
- ในวาระเรื่องอื่นๆ มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ผมขอรายงานสถานะรายรับของ อบต. ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๔๖๔ 
รับจริง ๔ ๘ ,๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ประมาณ การรายร ับไว ้ ๔ ๔ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐๐  บาท 
งบ ป ระม าณ ส ูงกว ่าท ี่ป ระม าณ การรายร ับ ไว ้ป ระม าณ  ๒ ,๖ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน ข้อ ๘๗ ความว่า ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ 
ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเปีนทุนสำรองเงินสะสมโดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี ครับ
๒) ผมขอเรียนแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ผลคะแนน ๔ ด้าน ดังนี้ /ด้านที่ ๑...
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นายโกศลฯ 
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

ด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการ คะแนน ๘๑.๕๔ % (ดีมาก)
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนน ๑๐๐ % (ดีเด่น) 
ด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนน ๗๑.๓๓ % (ดี) 
ด้านที่ ๔ ด้านบริการสาธารณะ คะแนน ๘๗.๕๕ % (ดีมาก)
ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล คะแนน ๗๑.๐๐ % (ดี)
- คะแนนเฉลี่ย ท้ัง ๕ ด้าน ๘๓.๕๕ % (ดีมาก)

๓) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๖ ได้ผ่านความ 
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศใช้ ลงวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) อบต.ไพบูลย์ ได้ร ับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการก ่อสร้างถนน คสล.บ ้านหนองดุม ม .๔ -  บ ้านท ่าสว ่าง 
งบประมาณ ๑1๔๕๑,๐๐๐ บาท

๒) โครงการก ่อสร ้างถนน คสล.บ ้านดอนโมกช ้ ม .๗ -  บ ้านน ้ำข ุ่น  
งบประมาณ ๔,๓๔๘,๐๐๐ บาท
และอีก ๓ โครงการ ขอให้ท่านนายก อบต.ได้นำเรียนท่ีประชุมทราบ เชิญท่านนายก ฯ ครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเรียนขี้แจง 
เพิ่มเติมจากที่ท่านปลัด อบต.ได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้ว

๓) โค รงก ารก ่อ ส ร ้างฝายช ะล อ น ้ำล ำห ้วยยาง บ ้านดอนโมกข์ ม .๗ 
งบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก ่อสร ้างฝายชะลอน ้ำลำห ้วยขอม บ ้านโนนคำแก้ว ม.๘ 
งบประมาณ ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท

๕) โครงการสนับสบุนภารกิจด้านการบ้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. 
งบประมาณ ๑๘,๗๐๐ บาท
- อบต.ไพบูลย์ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคำแก้ว ม.๘ -  
บ ้านนาเจริญ ต.โคกสะอาด โดยผ่านท่าน ส.ส.สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 
เขต ๑๐ ไปอีก ๑ โครงการครับ
- โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)บ้านโนนคำแก้ว ม.๘ ขอเรียนแจ้ง 
ให้ที่ประชุมทราบว่า อบต.ไพบูลย์ ไม่สามารถดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างได้เนื่องจาก 
ราคาตามห้องตลาดกับราคาที่ต ั้งไวไม่เพียงพอ จึงขอแจ้งให้บ้านโนนคำแก้ว ม.๘ 
ได้ส่งเรื่องเช้ามาใหม่เพื่อจักได้ดำเนินการเพิ่มเติมเช้าแผนพัฒนาห้องถิ่นฯ เพื่อบำบัด 
ความเดือดร้อนของประซาซนต่อไปครับ
- เร ื่องการจัดงานกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ท่านประธานสภาฯ 
ได้ชื้แจงให้ ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
- ท่านห้องถิ่นอำเภอน้าขุ่น ได้มีนโยบายให้จัดงานกีฬา อปท.สัมพันธ์ ชื้นเพื่อให้คณะ 
ผู้บริหารห้องถิ่น สภาห้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
ทง ๔ แท่ง ได้พบปะแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ กระซับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
ซ่ึงเทศบาลช้ืเหล็กเปีนเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ งบประมาณ อปท.ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

/กีฬามี...
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นายโกวิบฯ 
ส.อบต.ม.๓

ประธานสภาฯ

นายบุญลอดฯ 
ส.อบต.ม.๔

ประธานสภาฯ

นายโกศลฯ 
นายก อบต.

นายวุฒิไกรฯ 
ส.อบต.ม.๑๕

นายสมจิตฯ 
ส.อบต.ม.๑๐

นายสัมฤทธี้ฯ 
ส.อบต.ม.๑๔ 
ประธานสภาฯ 
นายโกศลฯ 
นายก อบต.

ก ีฬาม ีท ั้งหมด ๔ ประเภท ๑) เปตองผสม ๒) ฟ ุตบอล ๓) ฟุตซอล (หญิง) 
๔) ตะกร้อ ๔) วอลเลย์บอล (หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน ส่วนกำหนดการจัดงานนั้น 
น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๔๖๔ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
- เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๔๖๔ ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอแนะ
ด้วยครับ เชิญครับ
- เชิญท่าน โกวิน พิมพาวัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามท่ีผู้'นำ'ชุมชน ๓ 
หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ม.๓ บ้านสว่างอารมณ์ ม.๑๐ และบ้านสว่างสุขเกษม ม.๑๓ 
ได้ปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นแล้ว และผมขอเสนอให้จัดงานประเพณีลอยกระทง 
ที่ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์ ม.๑๐ ครับ และของบประมาณ 
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีความมั่นคง แข็งแรงด้วยครับ ขอบคุณครับ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ
- เชิญท่านบุญลอด ทองทับ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี ๔ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอความอนุเคราะห์ 
คณะผู้บริหารแกีไฃปิญหาความเดือดร้อนให้กับประซาซนในการสัญจรไปมา ถนน 
สายบ้านหนองดุม - ท่าสว่าง เร่งด่วนด้วยครับ ตอนนี้ลำบากมากครับ ขอบคุณครับ
- ผมขอฝากคณะผู้บริหารเร่งดำเน ินการแกีใขปีญหาในการสัญจรไปมาในถนน 
เส้นหลักเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ทางคณะบริหารและ 
หัวหน้าส่วนฯ ก็ไม,ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาแนวทางแก้ไขป้ญหาในการบำบัดความ 
เดือดร้อนของพี่น้องประซาซนอย่างเต็มความสามารถครับ แด่ด้วยสถานการณ์ใน 
ช่วงน ี้ฝนตกทุกวันทำให้การแก้ไขปิญหาเป ็นไปด้วยความยากลำบาก ก็ต้องขอ 
นำเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบและเข้าใจด้วยครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแจ้งถนนสายบ้าน 
หนองดุมตะวันออก ม.๑๔ - บ้านห้วยยาง ต.โคกสะอาด ถนนถูกน้ําไหลและกัดเซาะลูกรัง 
พังเป็นทางยาว ทำให้ซาวบ้านสัญจรลำบากมากครับ ฝากดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแจ้งผลกระทบจาก 
พายุและฝนตกทุกวัน ส่งผลให้สนมและวัชพืชไหลมารวมตัวกันที่หน้าฝายนั้าล้น ทำให้ 
ประตูปิด-เปิดน้ํา ฝายน้ัาล้นบ้านสว่างอารมณ์ ม.๑๐ เกิดรอยร้าวเกรงว่าจะชำรุดในที่สุด 
และผู้นำชุมซนและซาวบ้านก็ได้นำสนมและวัซพืซออกในเบื้องด้นแล้ว จึงขอนำเรียน 
ให้ทราบครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเรียนสอบถาม 
เก่ียวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ ๖ โครงการ คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ
- เชิญท่านนายก อบต. เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการแก้ไขปิญหาให้กับ
พี่น้องประซาซนนั้น ช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา 
เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างรอให้ฝนหยุดตกผู้รับจ้างจึงจะ 
สามารถดำเน ินการได ้ และคาดว ่าส ัปดาห ์หน ้าก ็จะเร ียกผ ู้ร ับจ ้างมาทำส ัญ ญา 
เพิ่มอีกครับ /ประธานสภาฯ...
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ประธานสภาๆ

นางจรรยาฯ 
ส.อบต.

นายสุนทรฯ 
รองนายก อบต.

นายโกศลฯ 
นายก อบต.

นายปราณีฯ 
รองนายก อบต.

ประธานสภาฯ

นายปราณีฯ 
รองนายก อบต.

ประธานสภาฯ

นายโกศลฯ 
นายก อบต.

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม

- ผมขอฝากคณะผู้บริหารในการดำเนินดังกล่าวให้พิจารณาสถานที่ที่มีความพร้อม 
และพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันขอสอบถามเก่ียวกับ 
การแก้ไขปีญหาพ้ืนท่ีการเกษตรถูกน้ําทวมและถนนขำรุดไม,ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหน 
แล้วคะ ขอบคุณค่ะ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมและกองช่างได้รับ 
การประสานจากหน่วยพัฒนา นพค.(ะ๖ อุบลราฃธานี ว่าให้สำรวจโครงการขุดลอก 
ลำห้วยยางที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่ามีจุดขำรุดเสียหายหรือไม่ หากพบจุดขำรุดเสียหาย 
ให้ทำหนังสือแจ้งเข้ามายัง อบต.ไพบูลย์ เพื่อจักได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยพัฒนา นพค.๕๖ 
อุบลราชธานี ดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หากหมู่บ้านใดมีความ 
เดือดร้อนในด้านใด ก็ขอให้ทำหนังสือแจ้งเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
เพ่ือจักได้พิจารณาหาแนวทางแก่ไขปีญหาให้กับพ่ืน้องต่อไปครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ด้วยได้รับแจ้งจาก 
ท ่านเจ ้าคณะอำเภอน ํ้าข ุ่น ว่าจะมีการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ โดยกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษา 
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ นักธรรมชั้นตรี กำหนดการ 
สอบระหว่างวันที่ ๔ -  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านหนองดุม และขอประซาสัมพันธ์ 
กิจกรรมเส้นทางสายวัฒนธรรม โดยการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพร้อมปีจจัย 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าศรีอุดม ขอฝากประซาสัมพันธ์ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ
- ผมขอเสนอในนามสมาซิก อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอฝากคณะผู้บร ิหารกำช ับให ้ 
เจ ้าหน้าท ี่มาปฏิบ ัต ิงานให ้ตรงเวลาด้วยครับ เน ื่องจากมีประขาซนเข้ามาติดต่อ 
ราฃการแล้วต้องมานั่งรอเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมมีความเห็นว่าคณะบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการแก่ไขป้ญหานี้เป็นการเร่งด่วนเซ่นกันครับ ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ทางคณะบริหาร
ขอขอบคุณฝ่ายสภาฯ ด้วยครับที่คอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อน 
งานขององค์กรฯ ทางคณะบริหารจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและกำชับเจ้าหน้าที่อย่าง 
เคร่งครัดต่อไปครับ ขอบคุณครับ
- ผมขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยครับ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ
- เชิญท่านนายกฯ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ 
ทุกท่านท่ีไดํให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ และในส่วนของคณะบริหารจะได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
ครับ ขอขอบคุณครับ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 
•ไม่มี

/ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ - ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเข้าร่วมประขุม
- ผมขอปิดการประขุม ครับ

ปิดประขุม เวลา ๑๖.๑๕ น.

(ลงซ่ือ) ~  ^ j ^ ^  ~ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายทิพย์ศร บุเงิน)

เลขาบุค์ารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซื่อไว้เปีนสำคัญ

(ลงชิอ) ประธานกรรมการ
(นายไพวัลย์ อาจสมัย)

สมาชิกสภาองค์กวรบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑

(ลงซ่ือ) 0 1 '  กรรมการ
(นายโกริน พิมพาวัฒน่)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓

พ ^ ,(ลงซ่ือ) b"T) u v  ' ,v“  'จา'รรมการและเลขานุการ
(นายเที่ยง ไพรบึง)

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖

ผ้ตรวจบันทึกการประขุมสภาฯ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรเดขุ พุมจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์


